

CỰU CHIẾN BINH HUYỆN HƯNG HÀ

Tòa sáng trên mặt trận kinh tế

Rời quân ngũ trở về đời thường, các cựu chiến binh huyện Hưng Hà cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, nỗ lực vượt qua khó khăn, trở thành những tấm gương sáng trên mặt trận phát triển kinh tế, góp sức làm giàu cho quê hương.

Làm giàu từ chăn nuôi

Nắm bắt nhu cầu thị trường, cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Biết, thôn Bùi Việt, xã Duyên Hải đã đầu tư nuôi gà, lợn thịt, đào ao thả cá cho thu lãi bình quân hơn 200 triệu đồng/năm.

Sau khi xuất ngũ trở về quê, ông Biết đã dồn đối toàn bộ diện tích "bờ xôi ruộng mật" của gia đình về khu cánh đồng cấy lúa kém hiệu quả để đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp. Trang trại của ông được bố trí rất khoa học. Trên diện tích 3.000m² ông chia thành 3 khu: khu nuôi 2.000 con gà, khu nuôi hơn 100 con lợn thịt và khu ao thả cá. Ông Biết chia sẻ: Quá trình xây dựng trang trại gặp rất nhiều khó khăn vì vốn ít nên tôi thực hiện phương châm "lấy ngắn nuôi dài", đồng thời mạnh dạn vay thêm vốn ngân hàng đầu tư xây chuồng trại, đào ao và mua con giống về nuôi thả.

Để đạt hiệu quả cao, ông Biết chú trọng chọn giống tốt từ các cơ sở uy tín; thường xuyên học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi từ sách báo, qua tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng vào trang trại của mình. Hiện nay mỗi

năm ông xuất bán 10 tấn lợn, 15 tấn gà... thu lãi hơn 200 triệu đồng. Ông Biết tâm sự: Trong quá trình chăn nuôi, tôi luôn bảo đảm chuồng trại khô ráo, sạch sẽ, tiêm vắc-xin, khử trùng chuồng trại định kỳ để phòng các loại dịch bệnh, bảo đảm cho đàn lợn, đàn gà sinh trưởng, phát triển tốt. Để giảm thiểu rủi ro, tôi nuôi theo hình thức gối đàn, xuất bán lứa này thì có 3 - 4 lứa khác kế tiếp ở các trọng lượng khác nhau.

Giờ đây, dù sức khỏe đã giảm nhưng CCB Phạm Văn Biết vẫn luôn giữ tác phong người lính Cụ Hồ, cần cù, chịu khó, hằng say lao động. Ông Trần Đức Ngọc, Chủ tịch Hội CCB xã Duyên Hải cho biết: Mặc dù tuổi cao nhưng CCB Phạm Văn Biết là người dám nghĩ, dám làm, hằng say lao động sản xuất, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác hội. Từ cách làm của ông, Hội CCB xã Duyên Hải sẽ tổ chức cho hội viên có nhu cầu đi tham quan, học tập kinh nghiệm để học và làm theo.

Thành công từ mô hình nuôi chim bồ câu

Vượt lên khó khăn, thử thách, với ý chí kiên định,

ngộ lực bền bỉ của người lính được rèn luyện trong quân ngũ, CCB Nguyễn Đức Hiền, thôn Tịnh Thủy, xã Hồng Minh đã thành công với mô hình nuôi chim bồ câu thương phẩm.

Khu đất rộng 2.000m² nuôi chim bồ câu của gia đình CCB Nguyễn Đức Hiền nằm giữa cánh đồng. Lối dẫn vào khu đất ấy là con đường bê tông thẳng tắp,

xung quanh là ruộng lúa mênh mông. Đón chúng tôi bằng nụ cười hiền lành, ông Hiền cho biết: Sau nhiều năm bươn chải kiếm sống, tôi nhận thấy những người thành công trong phát triển kinh tế nông nghiệp đều phải nắm vững kỹ thuật, có kinh nghiệm thực tế và tìm được đầu ra cho sản phẩm. Qua nhiều lần nghiên cứu, tìm hiểu, nhận thấy chim bồ

câu là mặt hàng dễ tiêu thụ nhưng lại chưa được nhiều người nuôi theo quy mô lớn nên tôi quyết định khởi nghiệp với mô hình nuôi chim bồ câu.

Khởi nghiệp ở tuổi "xế chiều" với mô hình mới mẻ và lạ lẫm hoàn toàn, ông Hiền gặp không ít khó khăn. Ban đầu vốn ít, kinh nghiệm chưa có, để tránh thất bại, ông chỉ xây dựng một chuồng nuôi nhỏ và mua trên 100 cặp chim bồ câu về nuôi thử nghiệm. Bước chọn giống quyết định phần lớn thành công của mô hình nên ông không mua chim một cách ồ ạt mà mua từ những người có kinh nghiệm, khỏe mạnh về làm giống. Quá trình nuôi thử nghiệm, thấy bồ câu đẻ nhiều, nhanh lớn, ít rủi ro, thức ăn đơn giản, nhu cầu thị trường cao, lại không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc nên

ông quyết định mở rộng quy mô. Đến nay, khu nuôi chim bồ câu của ông được mở rộng lên 3 khu chuồng nuôi với 300 cặp. Điều đáng nói, từ chỗ phải đi mua con giống, ông đã tìm hiểu, nghiên cứu, tự nhân được con giống để nuôi, tiết kiệm nhiều chi phí, công sức. Đặc biệt, khu chuồng nuôi được đầu tư kiên cố, từng dãy lồng sắt được sắp xếp gọn gàng. Bên trong mỗi ô chuồng là một cặp chim bồ câu Pháp mắt đỏ. CCB Nguyễn Đức Hiền chia sẻ: Các khu chuồng nuôi tôi đều đầu tư quạt thông gió, bảo đảm luôn thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông; toàn bộ chuồng nuôi được lắp đặt trang bị hệ thống cấp và thoát nước uống tự động. Đồng thời, tôi cũng thường xuyên vệ sinh chuồng trại, chú trọng tăng

khẩu phần ăn để phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Từ mô hình nuôi chim bồ câu, mỗi năm tôi thu lãi 100 - 200 triệu đồng. Không chỉ thành công trong việc nuôi chim bồ câu thương phẩm, CCB Nguyễn Đức Hiền còn thành công với mô hình nuôi ốc nhồi giống và ốc thương phẩm. Ông Phạm Văn Tuất, Chủ tịch Hội CCB xã Hồng Minh cho biết: Mô hình chăn nuôi tổng hợp và nuôi chim bồ câu thương phẩm của CCB Nguyễn Đức Hiền là một trong những điển hình về phát triển kinh tế của xã, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, ông luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho những người có nhu cầu học hỏi, chăn nuôi. Để góp phần cải

thiện và nâng cao thu nhập cho hội viên, thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tập trung phát triển kinh tế, mạnh dạn đầu tư chuồng trại, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, góp phần mang lại thu nhập và cải thiện đời sống cho hội viên.

CCB Phạm Văn Biết và CCB Nguyễn Đức Hiền là hai trong rất nhiều CCB huyện Hưng Hà tiêu biểu mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, dù mỗi người có cách làm riêng nhưng ở họ đều có điểm chung là luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hằng say lao động sản xuất, tận dụng sự nghiệp, làm giàu cho quê hương.

THANH THUY



Cựu chiến binh Phạm Văn Biết nuôi 2.000 con gà thịt.



Cựu chiến binh Nguyễn Đức Hiền chăm sóc đàn chim bồ câu.

Phát triển kinh tế song song với vun đắp hạnh phúc gia đình



Anh Tăng, chị Yến chăm sóc lúa.

Kết hôn, lập nghiệp với hai bàn tay trắng, những năm qua, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tăng, chị Ngô Thị Yến, thôn Nhân Bình, xã Vũ Văn (Vũ Thu) luôn yêu thương, động viên nhau nỗ lực vượt khó vươn lên. Đến nay anh chị không chỉ có một mái ấm hạnh phúc mà còn có cuộc sống khấm khá, bình yên.

Cánh đồng Nam Mỹ thuộc thôn Nhân Bình và Việt Phong, xã Vũ Văn vốn là xứ đồng vằn cao, chất đất chua xấu, chuột hoành hành, vì vậy trước kia bà con bỏ ruộng hoang, cò đại um tùm. Ngược lại, giờ đây, vằn cánh đồng ấy lúa lên xanh tốt bởi bờ, mỗi vụ cho thu hoạch vài chục tấn thóc. Làm nên điều kỳ diệu ấy là vợ chồng anh Tăng, chị Yến.

Mấy năm trước, vợ chồng tôi bàn bạc kỹ và quyết định đầu tư hơn 100 triệu đồng để quy hoạch lại hệ thống giao thông, thủy lợi, san gạt mặt bằng, cải tạo chất đất của vụ đồng. Những ngày đầu gian nan không kể xiết nhưng nhờ kiên trì sản xuất, đến nay

cánh đồng này cho gia đình tôi thu nhập gần 100 triệu đồng/vụ" - anh Tăng chia sẻ.

Không chỉ cánh đồng Nam Mỹ, đến nay gia đình anh Tăng, chị Yến còn cải tạo, đưa vào sản xuất hơn 15ha ruộng hoang hóa của xã Vũ Văn. Thay vì giống lúa cho sản lượng thấp, anh chị gieo cấy các giống lúa có chất lượng, giá trị kinh tế cao như ST25, BC87, TBR39. Riêng vùng sản xuất lúa ST25 của gia đình anh Tăng được địa phương chọn quy hoạch xây dựng, phát triển thành vùng nguyên liệu sản xuất sản phẩm lúa gạo thương hiệu "Gạo Vũ Văn", tiếng nói trở thành sản phẩm OCOP trong tương lai... Bình quân mỗi năm gia đình anh Tăng thu hoạch được 140 tấn thóc, trừ chi phí đầu tư thu lãi 300 - 500 triệu đồng từ sản xuất lúa. Ngoài ra anh chị còn triển khai dịch vụ làm đất, cấy lúa, thu hoạch lúa phục vụ nông dân địa phương, tạo thêm nguồn thu hơn 100 triệu đồng/năm. Nhờ mở rộng quy mô sản xuất, gia đình anh tạo việc làm thời vụ cho hơn 10

lao động địa phương với thu nhập từ 200.000 - 700.000 đồng/người/ngày.

"Trước đây gia đình tôi vô cùng khó khăn. Hai vợ chồng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, nuôi 4 đứa con và bố mẹ già. Sau đó chồng ở nhà làm ruộng còn tôi xin đi làm công nhân. Kinh tế eo hẹp nhưng vợ chồng vẫn luôn vui vẻ, động viên nhau làm ăn và dạy bảo con cái. 7 năm trước, chồng tôi bàn với vợ về ý định tích tụ ruộng đất sản xuất lúa. Tôi rất lo lắng nhưng tin tưởng và ủng hộ chồng. Tôi quyết định nghỉ làm công ty về hỗ trợ chồng việc nhà nông. Năm 2020, vợ chồng tôi dồn góp, vay mượn, huy động 2 tỷ đồng đầu tư đồng bộ các loại máy móc công suất lớn phục vụ sản xuất lúa như máy cày, máy gặt đập liên hợp, máy cấy, máy gieo mạ khay, xây dựng giàn sấy... Số vốn bỏ ra lớn trong khi sản xuất nông nghiệp lãi thấp, rủi ro cao. Khi đó, cả hai vợ chồng tôi chịu áp lực rất lớn, rất dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhưng may mắn là cả hai đều rất yếu thương, hiểu nhau, động viên nhau cùng

gánh vác mọi việc nên đã vượt qua khó khăn. Có lẽ đây cũng là bí quyết để vợ chồng tôi có được thành quả ngày hôm nay" - chị Yến chia sẻ.

Mặc dù tập trung cao để phát triển kinh tế gia đình nhưng anh Tăng, chị Yến luôn quan tâm giáo dục con cái. Đến nay, hai người con gái lớn của anh chị đi lao động xuất khẩu, có thu nhập ổn định, hai con nhỏ đều đang độ tuổi học sinh, chăm ngoan, hiếu thảo. Những năm qua, chị Yến sống chung với bố mẹ chồng, hiện mẹ chồng chị đã mất, bố chồng chị đã 90 tuổi. Chị Yến tâm sự: Mặc dù khác thế hệ nhưng tôi thấy rất may mắn khi được ở cùng bố mẹ chồng. Có ông bà trông nom con cái, giúp đỡ, tôi đỡ vất vả hơn. Người lại, vợ chồng tôi có điều kiện chăm lo cho bố mẹ lúc tuổi già. Gần 30 năm làm dâu, tôi được bà mẹ chồng và cả 4 người chị gái của chồng yêu thương, quý mến, tạo động lực để vợ chồng tôi cố gắng gìn giữ, vun đắp, xây dựng hạnh phúc gia đình.

Nhận xét về gia đình anh Tăng, chị Yến, bà Nguyễn Thị Quốc, Trưởng thôn Nhân Bình cho biết: Không chỉ chăm chỉ, giỏi giang phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, anh Tăng chị Yến còn nhiệt tình tham gia các phong trào của địa phương, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người nên được bà con dân làng rất quý mến. Gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống nhưng luôn hòa thuận, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền. Nhiều năm liền gia đình anh Tăng chị Yến được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu, năm 2023 được UBND huyện, UBND tỉnh khen thưởng.

QUYNH LƯU

Theo dự báo, năm nay thời tiết sẽ có nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng và khả năng phát triển của đàn vật nuôi. Ngành chuyên môn, các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng để bảo vệ đàn vật nuôi.

Chuồng trại chăn nuôi lợn của gia đình anh Lê Minh Tiến, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) trong những ngày nắng nóng luôn được phun nước lên mái để làm mát. Ngoài ra anh còn tắm cho lợn 1 lần/ngày, cung cấp đủ nước uống, tăng khẩu phần dinh dưỡng, cho lợn uống thêm chất điện giải và bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng. Anh Tiến cho biết: Trang trại của gia đình tôi có 400 con lợn thịt và 50 con lợn nái. Năm 2023, trang trại áp dụng công nghệ tia UV để xử lý vi sinh vật gây bệnh trong nguồn nước, dụng cụ chăn nuôi... Sau khi sử dụng hệ thống đèn UV khử khuẩn nước và tia UV khử trùng dụng cụ bảo hộ, đàn lợn khỏe mạnh, phát triển tốt. Ngoài ra tôi còn đầu tư hệ thống quạt làm mát trong chuồng, hệ thống giàn tưới nước trên mái chuồng. Cùng với các biện pháp chống nắng, đàn lợn của gia đình tôi được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh.

Không chỉ với gia súc, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cũng quan tâm tới việc chống nắng, nóng cho đàn gia cầm, đặc biệt là gà. Ông Bùi Văn Khang, xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) cho biết: Trang trại chăn nuôi gà mái của gia đình tôi có diện tích 1ha với 5 chuồng nuôi, duy trì tổng đàn 30.000 con mỗi lứa. Vào mùa nắng nóng tôi thường bổ sung chất điện giải cho gà uống liên tục trong đợt nắng nóng và mua sắm máy phát điện để duy trì nguồn điện ổn định. Với việc chủ động triển khai các biện pháp chống nắng hàng năm, đàn gà phát triển tốt, không bị

Chăm sóc gia súc, gia cầm mùa nắng nóng

dịch bệnh. Với giá thành xuất bán ổn định, ước tính gia đình tôi thu lãi 500 triệu đồng mỗi năm.

Ông Phạm Thành Nhung, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Đến nay, trên địa bàn tỉnh có đàn trâu, bò ước đạt 59,7 nghìn con; đàn lợn ước đạt 715 nghìn con; đàn gia cầm ước đạt 14,3 triệu con. Để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng, Chi cục đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Trong đó, khuyến cáo tuyệt đối không thả rông đàn gia súc vào thời gian nắng nóng kéo dài, thực hiện nhất tại chuồng hoặc tại khu vực có cây xanh, bóng mát. Bảo đảm chuồng trại cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát, thích hợp với từng đối tượng vật nuôi; phủ lá, rơm, trồng cây dây leo lên mái chuồng trại để chống nóng trực tiếp; hướng dẫn biện pháp phun nước lên mái hoặc phun sương trong chuồng

nuôi. Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như vệ sinh tiêu độc chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi; tiêm đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm để tăng cường khả năng miễn dịch. Đồng thời, theo dõi, phát hiện sớm vật nuôi bị bệnh để cách ly, điều trị xử lý kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng. Ngoài ra, Chi cục duy trì công tác giám sát lâm sàng, tăng cường kiểm tra phát hiện các trường hợp phát sinh dấu hiệu bất thường trên đàn gia súc, gia cầm. Tham mưu kịp thời các biện pháp chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh. Trong tháng 5, thú y cơ sở đã thực hiện được 150.000 liều vắc-xin các loại cho đàn gia cầm, 160.000 liều vắc-xin các loại cho đàn lợn, 200 liều vắc-xin tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò; tiêm phòng cho đàn chó mèo được 30.000 liều vắc-xin dại và 10.000 liều vắc-xin ca-rê. Tổng lượng hóa chất các huyện, thành phố đã sử

dụng 27.572 lít; lượng vôi bột đã sử dụng 634.074kg; phun khử trùng tiêu độc đạt 56.554.560m².

Thời gian tới, để bảo vệ an toàn cho đàn gia súc, gia cầm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất chăn nuôi; tích cực tuyên truyền thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thực hành chăn nuôi tốt; tiếp tục thực hiện kế hoạch hướng dẫn, đánh giá hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về chăn nuôi và tổ chức thực hiện công tác thu thập thông tin về quản lý giống vật nuôi, quản lý thức ăn chăn nuôi, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch của tỉnh về phát triển sản xuất chăn nuôi theo hướng bền vững; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

MANH THẮNG



Các hộ dân huyện Tiên Hải chủ động tiêm phòng cho đàn lợn.